

# “โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน” ครัวร์างวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นที่สุดแห่งปี”



โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ครัวร์างวัล “สุดยอดนายจ้างแห่งปี” (Employer Of The Year) สาขาองค์กรระดับแพลทตินัม ในงานประกาศรางวัล “The Investors In People Awards 2019” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ศูนย์ประชุม โอลด์ บิลลิงส์เกต (Old Billingsgate) ใจกลางกรุงลอนดอน

ด้วยแนวทางการบริหารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลักดันเรื่องการฝึกอบรมความเป็นมืออาชีพของพนักงาน จึงทำให้โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน เป็นองค์กรที่ได้รับเป็นผู้ชนะเลิศท่ามกลางองค์กรระดับโลกอื่นๆ ที่ถูกคัดเลือกเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้

โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน เปิดประตูต้อนรับแขกจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อ 120 ปีที่แล้ว ด้วยสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ถูกออกแบบในยุควิกตอเรียน (Victorian Era Architecture) ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ประกอบไปด้วยหอคอยนาฬิกาขนาดใหญ่และป้อมปราการขนาดย่อมบนหลังคา คีวับรรอบแนวผนังอาคาร และหลังคากระจกโปร่งแสงอันโอโง่งปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้าถึงพื้นที่ภายในของอาคาร จึงทำให้โรงแรมเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ตั้งเป็นโอเอซิสแห่งความหรูหราและความสะดวกสบาย

รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ที่มีต่อพนักงานของบริษัท และนโยบายที่ยึดถือให้ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยมี การนำค่านิยมของความเคารพซึ่งกันและกัน ความสมบูรณ์แบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสนุกสนาน มาปรับใช้ในการทำงาน

นิโคลา โฟร์ซอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้รับ

รางวัล Employer of the Year เพราะเราทุ่มเทให้กับการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร และการคิดค้นหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลมากมาย ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับสิ่งที่เรา ทุ่มเทตลอดมา”

ด้าน ไบรอัน ฮัลเดนิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลงคาสเตอร์ แลนด์มาร์ค โฮเต็ล กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจ อย่างมากที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สุดยอดนายจ้างแห่งปี” จากสถาบัน Investors in People นับเป็นการตอบแทนการทำงานอย่างหนักของทีมงาน และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยคุณ จตุพรกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงทำให้เกิดผลสำเร็จระดับนี้ได้ ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะ บรรลุสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งทีพวกเขาทำเพื่อส่งมอบช่วงเวลาที่น่าจดจำให้แก่กันและกัน”

ก่อนหน้านี้ในปี 2018 โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ได้รับรองจาก Investors in People ให้เป็นองค์กรที่มีนโยบาย ในการพัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคล ระดับแพลตตินัม (Platinum Level Accreditation) ซึ่งเป็นโรงแรมแห่ง แรกในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับคะแนนสูงสุดในภาคธุรกิจด้านการให้บริการห้องพัก ถัดมาในปี 2019 ยังได้รับ ตำแหน่งที่ 6 ใน The Sunday Times’ 100 Best Companies to Work For’ in 2019 หรือ 100 บริษัทที่น่าร่วม งานมากที่สุดประจำปี 2019 ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในโผติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ล่าสุด โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ยังได้รับการประกาศให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอนประจำปี 2019-2020 “AA Hotel of The Year London 2019-2020” จากการคัดเลือกโดยบริษัท AA ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อ ถือที่สุดในการควบคุมคุณภาพของโรงแรมทั่วสหราชอาณาจักร

รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ ทำให้นักเดินทางและลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่มาใช้บริการโรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ราบรื่นและประสบการณ์อันหรูหราระดับห้าดาวเป็นที่น่าจดจำไว้ตราบนาน เท้านาน